

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ ๔๓๔/๕๗-๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๘
ประธาน : พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.

ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รมว.พม.	๑. ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวในการประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ ๔๓๔/๕๗ - ๕๙ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามบทบาทภารกิจ	สป./สก./ดย./ผส./พก.
	๒. ขอขอบคุณกระทรวงฯ ที่วางแผนการจัดเตรียมงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน ทำให้งานมหกรรมการขายโครงการบ้านเคหะประชารัฐ เมื่อวันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๕๙ เป็นที่สนใจของประชาชนจำนวนมาก ทั้งนี้ ขอให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และหลากหลายช่องทาง	กคช.
	๓. ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับกระบวนการขั้นตอนการวางแผน และดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยดี	ทุกหน่วยงาน
	๔. จากการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การศึกษากับการพัฒนาประเทศ” ของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศธ. ในการประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ ๔๓๓/๕๗-๕๙ ซึ่งได้กล่าวถึง บทเรียนในการพัฒนาประเทศสิงคโปร์และสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการศึกษา ทั้งนี้ กระทรวงฯ สามารถนำมาเป็นแนวทางปรับใช้กับเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ต่างๆ ได้	ดย.
	๕. การต้อนรับ นรม. ในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ในวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๕๙ ขอให้ดำเนินการโดยยึดหลักความเรียบง่าย เน้นความสะอาด เป็นระเบียบของหน่วยงาน/สถานที่ มีการจัดเตรียมการต้อนรับอย่างเป็นระบบ ข้าราชการ/บุคลากรของกระทรวงต้องมีบุคลิกภาพที่ดี และนำเสนอผลงานของกระทรวงฯ ให้มีความกระชับ เข้าใจง่าย แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง ศปก.พม./Social Map/PMOC	ทุกหน่วยงาน
	๖. การขับเคลื่อนงานระยะต่อไป อาทิ - การพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของกระทรวงฯ จะต้องสร้างแรงบันดาลใจและสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการสื่อสาร - การจัดระเบียบพื้นที่ภูทับเบิก ควรบูรณาการการทำงานกับจังหวัดและท้องถิ่น - กรณีสถานปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกายก่อสร้างบนพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองลำตะคอง จ.นครราชสีมา ขอให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่กำหนด - การจัดแสดงคอนเสิร์ตของผู้พิการ From Street 2 Star ควรให้ความสำคัญต่อกระบวนการจัดเตรียมงาน ให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้งานมีความสมบูรณ์แบบและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ผู้พิการ - การจัดระเบียบคนขอทาน - โครงการบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุ - โครงการเพชรม้าหนึ่ง เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์สู่ความเป็นเลิศ - โครงการบ้านเคหะประชารัฐ/การจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์/การจัดแสดงคอนเสิร์ตของผู้พิการ From Street 2 Star ขอให้จัดทำสรุปรายงานเสนอ ครม. ทราบต่อไป	ทุกหน่วยงาน พส. พส. พก. พส. ผส. ดย. กคช./สป./พก.

หนังสือด่วนที่สุด ที่ พม ๐๑๐๑/ว ๓๕๐๖ ลว. ๗ ก.ค. ๒๕๕๙

จินตพัฒน์สุดา บุชบากสมจิตต์
(นางจินตพัฒน์สุดา บุชบากสมจิตต์)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
๗ ก.ค. ๒๕๕๙

ทราบ
ธนาพร
ทราบบ
(นางนภา เศรษฐกร)

สุพรรณ
(นางสาวแรมรุ่ง สุพรรณเสนีย์)
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
๗ ก.ค. ๒๕๕๙

เวียนทาทอดย.
เพื่อไปลงทงตามแล
พิจารณาสั่งการ
สน. ผอ. กยพ.
๑๔ ก.ค. ๒๕๕๙